



ขุนคลังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะไม่ลงไปกว่านี้ จะค่อยดีขึ้น

ภายหลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมแล้ว

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงการคลังและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นทางการเป็นวันแรก

ต่อมาในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย



รวดเร็ว รอบคอบ และเพื่อสังคม

ในโอกาสนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เงินเข้าสู่ระบบโดยเร็ว และกระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ และสามารถดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เช่น มาตรการอัดฉีดเงินให้กับเศรษฐกิจในระดับผู้มีรายได้น้อย ผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน ที่จะพยายามดำเนินการสุ่มกลุ่มเป้าหมายให้ครบภายใน 1 เดือน

ในเบื้องต้น ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมนำสภาพคล่องมาปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านเกรด A, B วงเงินประมาณ 60,000 ล้านบาท ปล่อยกู้ให้กองทุนใช้เงินหมู่บ้านละ 1,000,000 บาท ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้เท่ากับต้นทุนดำเนินงานคือร้อยละ 2.5 จากนั้นกองทุนหมู่บ้านจะนำไปปล่อยกู้ให้ประชาชนอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก แต่อาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เช่น ร้อยละ 0 ใน 6 เดือนแรก จากนั้นขยับเป็นร้อยละ 1.5-2 ซึ่งแล้วแต่ กรม.พิจารณา เพื่อไม่ให้สูงเหมือนที่ผ่านมาคือ ร้อยละ 5

การเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท เพราะมีขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็วกว่า สามารถเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็ว เป็นการเติมเต็มช่องว่างที่มีอยู่ เพราะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐใช้ระยะเวลานาน และปริมาณเงินส่วนใหญ่จะลงไปถึงเพียงแค่ระดับผู้รับเหมารายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

รมว.คลังยังได้มอบนโยบายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังศึกษาหาแรงจูงใจที่จะดึงดูดให้ต่างประเทศสนใจและพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

การปรับเปลี่ยนระบบการชำระภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนระบบเงินสดให้มากขึ้น เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชีและการเงินของผู้ประกอบการที่ถูกต้อง ทำให้เห็นถึงความสามารถในการชำระภาษีที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ซึ่งนำมาสู่ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ที่มากขึ้นอย่างถูกต้อง

“สำหรับมาตรการที่กระทรวงการคลังนำมาใช้ จะไม่ทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปกว่านี้ และจะค่อยดีขึ้น แต่ไม่ใช่ทำแล้วจะทำให้ GDP โตเท่านั้นเท่านี้ เพราะ GDP เป็นเพียงตัวเลข ต้องดูว่าในความเป็นจริง ใครมีปัญหาตรงไหนแก้ปัญหาตรงนั้น

การส่งออกขึ้นอยู่กับต่างประเทศ เราควบคุมได้น้อย การใช้จ่ายภายในเราควบคุมได้มากกว่า จะทำอะไรดีขึ้นมากกว่า การทำให้ GDP โตขึ้นเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ประเด็น คงไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจหรือ GDP ให้ขยายตัวได้เท่าไรเพราะรัฐบาลนี้มุ่งช่วยเหลือและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากกว่า ตัวเลข GDP ที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอีกต่อไป และต่อจากนี้ หากจะดำเนินการอะไร จะมีการพิจารณาอย่างครบถ้วน และเน้นความรวดเร็ว สิ่งที่กระทรวงการคลังทำต่อจากนี้ไปจะเป็นพื้นฐานให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”



กรม.อนุมัติ 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอรวม 3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน การให้สินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดขึ้นเป็นกองทุนระดับ A และ B จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนฯ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขไม่ให้กองทุนฯ Refinance หนี้เดิมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้กับกองทุนฯ กำหนดวงเงิน 60,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อของธนาคารออมสิน 30,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 30,000 ล้านบาท

2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน ผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอ โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณลงในระดับตำบล

3. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

กระทรวงการคลังมั่นใจว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระจายการลงทุนไปในพื้นที่ต่างๆ ในต่างจังหวัด ตลอดจนผลักดันให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างทั่วถึง

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลัง
www.mof.go.th